

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8728 /UBND-KT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 10 năm 2016

V/v kiến nghị việc truy thu thuế tài nguyên đối với các đơn vị sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.

Xử lý Công văn số 2405/STC-QLCSVG ngày 06/9/2016 của Sở Tài chính về nội dung tham mưu UBND tỉnh đối với kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực XII về truy thu thuế tài nguyên đối với Công ty TNHH Phát Đạt.

Trên cơ sở kết quả họp liên ngành do Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH Phát Đạt. UBND tỉnh có ý kiến kiến nghị đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, cụ thể như sau:

Việc Kiểm toán nhà nước khu vực XII (khi thực hiện kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2014 tại Chi cục Thuế thành phố Buôn ma Thuột) đã áp giá tính thuế tài nguyên 420.000đ/m³ (là giá của nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp) đối với các đơn vị khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp nói chung và Công ty TNHH Phát Đạt nói riêng là chưa phù hợp; vì những lý do sau:

Loại tài nguyên mà các đơn vị nói trên khai thác là nước thô (nước mặt hoặc nước dưới đất). Nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp là thành phẩm có được sau quá trình sản xuất, tinh lọc của các đơn vị. Nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp không phải một loại tài nguyên có sẵn trong tự nhiên do các đơn vị khai thác mà có. Về nguyên tắc, nếu sản lượng tính theo loại tài nguyên nào thì giá tính thuế tài nguyên xác định theo giá của loại tài nguyên đó.

Vì vậy, đối với trường hợp các đơn vị khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp; sản lượng tính thuế tài nguyên là sản lượng nước thô (nước mặt hoặc nước dưới đất) mà các đơn vị đã khai thác để sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp nên giá tính thuế tài nguyên là giá nước thiên nhiên (nước thô khai thác) do UBND tỉnh quy định (nước mặt: 3.000đ/m³ và nước dưới đất: 3.600 đ/m³).

Đối với những đơn vị đã lắp đặt đồng hồ đo đếm sản lượng nước khai thác thì sản lượng tính thuế tài nguyên là sản lượng ghi nhận trên đồng hồ trong kỳ tính thuế.

Riêng đối với trường hợp Công ty TNHH Phát Đạt, do chưa lắp đặt đồng hồ đo đếm sản lượng nước khai thác nhưng đơn vị đã xây dựng, đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu (đối với việc sàng lọc nước thô thành nước tinh lọc đóng chai). Có thể vận dụng khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và hướng dẫn Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ để xác định sản lượng nước thô thực tế khai thác:

“Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác, nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên trên một đơn vị sản phẩm”.

Với những nội dung trên, UBND tỉnh kính đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII xem xét lại Kết luận truy thu thuế tài nguyên đối với các đơn vị khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp nói chung và Công ty TNHH Phát Đạt nói riêng. Theo đó, giá tính thuế tài nguyên là giá của loại tài nguyên đơn vị khai thác (nước mặt: 3.000 đ/m³ hoặc nước dưới đất: 3.600 đ/m³) và sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng nước thiên nhiên thực tế khai thác.

Trên đây là nội dung kiến nghị của UBND tỉnh đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về việc truy thu thuế tài nguyên đối với các đơn vị sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TVT-18b).



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị